

Chất lượng tốt 3mm rõ ràng Nashiji tấm kính tấm

Vỏ kính Nashiji rõ ràng 3mm

Kính màu Nashiji rõ ràng 3mm cũng được đặt tên là thủy tinh nổi Nashiji 3mm, thủy tinh Nashiji rõ ràng 3mm. Nó là một loại thủy tinh mờ trang trí với các mẫu nổi trên một hoặc cả hai bề mặt. Thủy tinh thường được sử dụng nơi có sự riêng tư hoặc sự tối tăm nhưng nhu cầu truyền ánh sáng vẫn còn quan trọng. Điểm thuận lợi nhất của kính có mẫu là nó có thể cho phép ánh sáng đi qua, đồng thời nó cũng có thể ngăn ngừa tầm nhìn rõ ràng. Nói chung, nó truyền một ít ánh sáng nhẹ hơn kính nổi.

Sản xuất thủy tinh Nashiji kết cấu 3mm

Kính thủy tinh Nashiji rõ ràng 3mm được làm bằng quy trình thủy tinh AAAAA. Tất cả kính hoa led được bắt đầu bằng một loạt vật liệu, bao gồm cát silica, soda và vôi. Các vật liệu này được nóng chảy cùng nhau trong một bể, và sau đó hỗn hợp thủy tinh nóng chảy được đưa vào một tấm máy. Thủy tinh chảy theo một cổng vật liệu chịu lửa điều khiển lượng và tốc độ thủy tinh sau đó di chuyển giữa hai con lăn quay ngược, luồng nước led. Một trong những con lăn được dập nổi, in dấu một mô hình riêng biệt lên bề mặt mềm của thủy tinh trong khi con lăn kia trơn.

Đặc điểm kỹ thuật thủy tinh nổi Nashiji 3mm

Độ dày: 3mm, độ dày khác có sẵn như [Kính màu Nashiji rõ ràng 4mm](#), [Kính màu Nashiji rõ ràng 5mm](#)

Kích thước chuẩn: 1220 * 1830mm, 1500 * 2000mm, 1524 * 2134mm, 1830 * 2440mm, 2140 * 3300mm, v.v ...

Các mẫu: Aqualite, Tre, Hén, Canelado, Chinchilla, Tinh thể, Kim cương, Flora, Karatachi, Masterlite, Millennium, Mistlite, Morgon II, Nashiji, Rain và Wanji, Kasumi ...

Áp dụng thủy tinh Nashiji rol led 3mm

Kính thủy tinh Nashiji rõ ràng 3mm có thể được cắt thành các kích thước tiêu chuẩn hoặc cắt thành các kích thước tùy chỉnh cho một ứng dụng khách hàng cụ thể. Kính có hình được áp dụng cho tất cả các loại nơi công cộng và tư nhân, chẳng hạn như văn phòng, phòng họp, khách sạn, bệnh viện, phòng tắm, nhà vệ sinh, thường được tìm thấy trong cửa sổ và cửa phòng tắm,

Mong đợi thủy tinh Nashiji rõ ràng 3mm, các loại thủy tinh có sẵn khác như:

Thủy tinh làm bằng kim cương 3mm rõ ràng, thủy tinh làm bằng thủy tinh 3mm, thủy tinh làm bằng thủy tinh 3mm, kính thủy tinh 3mm clear glass, thủy tinh thủy tinh Aquilite 3mm

Hình ảnh của kính thủy tinh Nashiji rõ ràng 3mm



Các mẫu khác nhau của thủy tinh kết cấu 3 mm



DIAMOND



FLOR



FLORAL



NASHIJI



RAIN-S



SILESIA



KASUMI



FLORA



RAIN-S



MILLENNIUM

Mạnh gói 3mm rõ ràng Nashiji kính thủy tinh

